

# รู้กฎหมายไอซีที รู้ทันภัยโลกไซเบอร์

คุณอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่ จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,000 คนที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ มี 35% ไม่ทราบว่ามัลแวร์หรือคอมพิวเตอร์ และอีกเกือบ 40% ทราบว่ามีแต่ไม่รู้รายละเอียด เมื่อนำสองกลุ่มนี้มารวมกัน จึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้กระทำผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ทั่วไป และปรากฏเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อบ่อยๆ

ไม่ว่าจะเป็นการนำบทความของนักวิชาการคนโปรดขึ้นโพสต์บนหน้าเฟซบุ๊ก เพื่อช่วยเผยแพร่ผลงานเขียนชิ้นนั้น ทั้งยังแบ่งปันให้เพื่อนในสังคมออนไลน์ได้รับอาหารสมองชิ้นนั้นด้วย แม้จะเป็นการกระทำที่ปรารถนาดี แต่ก็ถือว่าผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

เช่นเดียวกับการโพสต์ภาพคู่หรือภาพวาบหวามของอดีตคนรัก แม้จะกล่าวอ้างว่าเป็น "ภาพหลุด" ไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ผิดกฎหมายเต็มประตู หรือแม้แต่ผู้ที่นำภาพไม่เหมาะสมดังกล่าวไปโพสต์ต่อเป็นมือที่ 5 หรือมือที่ 10 ก็เข้าข่ายผู้ร่วมกระทำผิดเช่นกัน

ไม่โพสต์ภาพหวงหวงของอดีตแฟนก็ได้ แต่โพสต์ภาพลักษณะของสงวนของตัวเองแทน ก็ถือว่ามีความผิด แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าเป็นของส่วนตัวอยากโชว์ก็ตาม

"ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดำรงความสามารถสืบหาตัวมือโพสต์ มาลงโทษได้แน่นอน ไม่ว่าจะโพสต์อยู่ในห้องนอนที่ปิดมิดชิด เน็ตคาเฟ่ที่มีผู้ใช้บริการตลอดเวลา หรือไกลถึงต่างประเทศก็ตาม" พ.ต.อ.สมพร แดงดี ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กล่าว

ปอท.ได้รับแจ้งความในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายนนี้ รวมมากถึง 191 คดี ความผิดที่ได้รับแจ้งมากที่สุดเป็นเรื่องการหมิ่นประมาท ทั้งเรื่องส่วนบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป การหมิ่นสถาบัน เว็บบอร์ด การฉ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บบีโบลีอ์ รวมถึงการส่งต่ออีเมลที่มีไวรัส

อีกเรื่องที่อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงคือ การใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งพบทั้งเว็บจำหน่ายยาเสพติด เว็บบอร์ดที่โชว์การเสพยาทางแคมฟรอก รวมถึงการขายปืนเถื่อนในหมู่วัยรุ่น และเว็บการหลอกลวงขายสินค้า หลอกรับบริจาคช่วยเหลือสุนัขและแมว

ด้วยเหตุนี้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ ควรจะศึกษากฎหมายคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันตัวเอง รวมถึงป้องกันการถูกคุกคามจากมิจฉาชีพผ่านทางสังคมออนไลน์ และครั้งต่อไป ก่อนที่จะคลิกส่งต่ออีเมลไปให้ใคร ควรคิดให้ดีถี่ถ้วนก่อนว่า ข้อความและภาพนั้น อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือไม่ อาจจะสร้าง? ความตื่นตระหนก เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือเป็นความผิดด้านการก่อการร้ายหรือไม่

หรือเมื่อพบเว็บไม่เหมาะสมตลอดจนอีเมลไวรัส สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้ที่ [www.tcsd.in.th](http://www.tcsd.in.th) หรือโทรแจ้งมาที่ 0-2142-2555

• กานต์ดา บุญเดือน •

